

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๔๓๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๓๘๔๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อนของจังหวัด จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งชักชวนแนวทางการดำเนินงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่นำเข้าข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบสารสนเทศ และกรณีที่บันทึกข้อมูลแล้วแต่ไม่มีข้อมูลการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามประกาศรายชื่อโดยดำเนินการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน ให้รายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม และขอให้จังหวัดรวบรวมแบบรายงานพร้อมเอกสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หากไม่รายงานข้อมูลภายในกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ทั้งนี้ จังหวัดสามารถส่งข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้วผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ odp.dla@gmail.com ก่อนได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต  
โทรศัพท์. ๐ - ๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ, ๔๑๓๒  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี

แบบรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้  
ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแบบรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วรายงานผ่านจังหวัดเท่านั้น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่รับรายงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงทุกกรณี

๒. จังหวัดที่รวบรวมข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบถ้วนแล้ว และดำเนินการจัดทำแบบรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน ของจังหวัด สามารถส่งข้อมูลผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้ว ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ odp.dla@gmail.com ก่อนได้ (จังหวัดต้องใช้แบบรายงานตามไฟล์ Excel ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดใน Qr - cord เท่านั้น)

๓. Qr - cord แบบรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อนของจังหวัด

SCAN ME



\* หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับงบประมาณฯ ให้รายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ผ่านจังหวัดเท่านั้น ห้ามรายงานตรงถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งทางหนังสือราชการและทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์